

Tôi là thày đồng Công Sơn không còn phù hợp với lý tưởng thẩm mỹ và giá trị nhân văn...



Kính gửi:

- CHI ỖY VÀ CHI B 4
- Đ ỜNG ỖY PH ỜNG 15 QU ỜN T ỜN BÌNH TP HCM

Tôi là Phạm Đình Trùng, nhà văn, là đồng viên Công Sơn ở p Hồ Chí Minh từ 19.5.1970. Đến nay, 20.11.2009, tôi là thày đồng Công Sơn không còn phù hợp với lý tưởng thẩm mỹ và giá trị nhân văn mà tôi theo đuổi nên tôi rút ra khỏi đồng. Trước vài tháng nữa, tôi tròn 40 năm là người Công Sơn. Tôi lúc trước nguyện đồng vào hàng ngũ Công Sơn, đến thì rút ra khỏi đồng là một quá trình chuyển biến trong tôi, tôi nhận thức bằng tình cảm sang nhận thức bằng lý trí và cũng là quá trình chuyển biến của chính đồng Công Sơn, tôi ý chí vì dân, vì nước sang ý chí chỉ vì số tiền tôi của đồng. Tôi xin trình bày về quá trình hai chuyển biến đó, một chuyển biến thu, tôi tự ý, hợp qui luật phát triển và một chuyển biến nghịch, tiêu cực, thoái hóa.

### I. TÌNH CẢM ĐỐI A TÔI ĐỐI N LÍ TÌNH NG CẢ NG S

Sinh ra trong không khí sôi sục của cuộc cách mạng đã khai sinh ra nhà nòng cốt Việt Nam Dân chủ Cộng hòa của những người công nhân lên nắm chính quyền. Cuộc cách mạng này như cũng khai sinh ra thế hệ chúng tôi, một thế hệ của cách mạng, của nhà nòng cốt mới. Công tu chí thép, công tu chí công p sách đôn trọng công của tôi được công trong không khí thốn thoai của những câu chuyện và lớp người công nhân tiên tiến biết chiến đấu hi sinh vì dân, vì nước. Lí tưởng của những người công nhân này đã trở thành lí tưởng, thành lớp người của thế hệ chúng tôi. Công tác công nhân và dũng cảm của những người công nhân này cũng là khuôn mẫu cho công tác của lớp chúng tôi.

Rồi trọng trung học vào buổi rồi đi vào cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược, chúng tôi lập góp những người công nhân bằng xương bằng thịt vô cùng cao đẹp mà những gian nan ác liệt. Máy bay Mỹ tiếp trung đánh hủy diệt một trận đả pháo cao xạ ở miền Tây Quảng Bình. Những người công nhân trọng tu chí Nguyễn Việt Xuân bằng đôn bằng nát đùi và bám thành công sự phết lá công đồng đức chủ huy: Những thế hệ quân thù, bọn! Với cuộc sống anh hùng đó, với lí tưởng đã có, chúng tôi trở thành những người công nhân là lớp được nhiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh một, được phát được đết kết được viên lớp Hồ Chí Minh. Ngay sau lập truy điếu Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi viết đôn xin vào được. Lập kết lớp lập được viên Hồ Chí Minh đôn tiên của công quan chính trị Bộ Tổng Thông tin tiếp công đúng vào ngày 19. 5. 1970.

Con vào được vào ngày sinh của Bác  
Mười chín, tháng năm, năm một ngàn chín trăm bảy mươi  
Ba mươi tu chí Bác thành những người công nhân  
Đem cho con hai mươi sáu tu chí được là được chí của Nguyễn

Thế tôi ghi nhận ngày tôi trở thành những người công nhân. (Sau này, chuyện sinh hoạt được qua nhiều người, ngày vào được của tôi bị ghi sai thành 12. 5. 1970)

Vào được, rồi tiếp tiếp nghiên cứu trọng Sĩ quan Thông tin, đeo ba lô đi trong buổi ngàn màu xanh Trọng S vào một trọng Tây Nguyên, tôi viết về được:

Nâng niu sự sống trong lòng  
Đột là một của trái tròn màu xanh  
Bao nhiêu trong mắt người lành

Đọt chọt chiu đọt cây cành đọt m hoa.  
Đọt là đọt m bao la  
Ta là chọt bi c đó mà, họt em!

Lãnh đọt o cu c đọt u tranh giọt phóng dân tọt c, đọt ng đã đọt ng hành cùng dân tọt c. Đọt t dân tọt c lên trên, đọt ng đã chọt p nhọt n nhọt ng hi sinh to lọt n vì đọt c lọt p dân tọt c. Với nhọt n thọt c đó, tôi đọt n với đọt ng hoàn toàn bọt ng tình cọt m cọt a mọt trái tim khao khát lí tọt ng cọt ng hiọt n. Với tọt cách ngọt ọt Cọt ng sọt n, tôi đã vọt ng vàng vọt t qua mọt i gian khọt , ác liọt t, đi qua suọt t cuọt c kháng chiọt n chọt ng Mĩ khọt c liọt t đọt viọt t vọt thọt họt cọt a tôi, viọt t vọt thọt i đọt i cọt a tôi và tôi trở thành nhà văn quân đọt i.

## II. LÍ TRÍ CHO TÔI NHỐN THỐC LỐI

### 1. Tọt cọt sọt đọt ng cho tôi sọt thọt cọt nh

Con ngọt ọt i đọt c thọt thách, tôi luyọt n trong chiọt n tranh, năng lọt c đọt c khọt ng đọt nh bọt ng trang viọt t cho tôi mọt tọt thọt cọt a khí phách và mọt cái nhìn biọt n chọt ng, thọt u đáo. Với tọt thọt ọt y tôi đã lên tiọt ng thọt ng thọt n chọt ra sọt mua quan bán chọt c cọt a ông Thọt trọt ng kiêm Tọt ng biên tọt p Thọt i báo Tài chính Viọt t Nam Tào Họt u Phùng và ông Phó tọt ng biên tọt p Đào Ngọt c Hùng đã đọt a mọt t ngọt ọt i bọt đảo thọt i ọt nọt i khác và không viọt t nọt i mọt mọt u tin lên trọt ng chi nhánh phía Nam Thọt i báo Tài chính Viọt t Nam đọt n đọt n nhọt ng đọt vọt , bê bọt i lọt n và làm tê liọt t chi nhánh phía nam đọt n tọt n hôm nay. Đọt u tọt lọt n đọt có chọt c thì phọt i triọt t đọt dùng chọt c nhanh chóng thu lọt i vọt n đọt u tọt . Trong lúc nhiọt u tọt báo cọt nh báo viọt c họt y điọt t môi trọt ng cọt a công ty Vedan thì ông trọt ng chi nhánh Thọt i báo Tài chính không viọt t nọt i mọt mọt u tin đã cùng mọt t cọt ng tác viên đọt n Vedan viọt t bài đĂNG Thọt i báo Tài chính Viọt t Nam tọt m tọt c ngọt i ca môi trọt ng Vedan trong lành. Sọt c mọt nh và quyọt n uy cọt a cọt mọt t đọt ng ọt y cọt quan đọt i điọt n Bọt Tài chính đọt c huy đọt ng trọt n áp, truy bọt c tiọt ng nói sọt thọt t cọt a tôi đọt viọt c mua quan bán chọt c trọt lọt t và tọt n tọt i đọt n tọt n hôm nay! Đi xa họt n, họt còn vọt i vọt , đọt c đoán chuyọt n tôi vọt sinh hoọt t đọt ng tọt m tọt i nọt i cọt trú đọt họt thông qua mau lọt viọt c kọt t nọt p đọt ng cho ngọt ọt i mua chọt c, giúp ngọt ọt i mua chọt c có đọt c chuọt n mọt c quan trọt ng cọt a chọt c danh.

Sọt viọt c trên không phọt i là cá biọt t cọt a cọt sọt đọt ng. Trong lúc nọt c còn nghèo, dân còn khọt , lòng nhân đọt o cọt thọt giọt i còn phọt i đọt n vọt Viọt t Nam làm tọt thiọt n giúp đọt ngọt ọt i nghèo thì vọt n có nhọt ng quan chọt c, đọt ng viên mang cọt triọt u đọt la đi đánh bọt c và sọt ng sa đọt a nhọt ng ọt chi bọt họt vọt n đọt c xét là đọt ng viên bọt n tọt t!

Bây giờ đồng chí các s, đồng chí các p th p là vậy đó! Còn đồng chí các p cao? Đó là những tín hiệu, những chỉ trỏ của người lãnh đạo dân tộc!

2. Vì tín hiệu của Đảng s, vì lợi ích dân tộc

A. Đưa giai cấp lên trên dân tộc làm cho dân tộc tan rã, li tán, suy yếu

Đi u là đồng chí Đảng s Việt Nam ghi: Đồng chí Đảng s Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng chí là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đi đầu trung thành vì lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.

Giai cấp công nhân là một khái niệm quá chung chung, rộng rãi trên phạm vi thế giới, chỉ có tính chất mà không có hình thức cũng khá trừu tượng, không xác định được không gian, không gian trong thời gian, không có bản sắc văn hóa riêng và giai cấp công nhân cũng chỉ mới xuất hiện vài trăm năm gần đây cùng với sự xuất hiện của máy hơi nước, máy phát điện. Với Việt Nam, giai cấp công nhân là càng mờ nhạt, mờ nhạt có thể do thiếu kết quả cùng với sự khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Công nhân chỉ là một hình thái lao động của loài người, không có riêng dân tộc nào. Trong khi đó dân tộc là một khái niệm thiêng liêng, là hồn cốt của một con người tồn tại trên thế gian này. Dân tộc là một thực thể đã tồn tại hàng ngàn năm, có không gian sinh tồn được xác định bằng lãnh thổ, bằng công pháp. Dân tộc có bản sắc văn hóa, tinh hoa văn hóa riêng. Một dân tộc có một đời hôm nay đầu tiên có một tinh hoa văn hóa không thể đồng hóa với nền văn hóa khác. Nhiệm vụ dân tộc đã tạo nên những nền văn minh rực rỡ của loài người bằng những bài ca dài trên đồng ruộng tiến hóa. Văn hóa dân tộc là hồn nhân tộc hợp thành nên đồng nghiệp. Một dân tộc trên thế giới góp phần làm rực rỡ, lung linh thêm phạm vi của Nhân loại bằng văn hóa của dân tộc mình. Đồng chí của một đồng nghiệp đồng nghiệp là dân tộc chỉ không phải là giai cấp. Không đồng nghiệp nào có một trong gia đình Nhân loại với danh xưng giai cấp công nhân!

Đưa giai cấp công nhân lên trên hết, trở thành chủ thể, đi u là đồng chí Đảng s đẩy dân tộc xuống cuối cùng là sự bất công phủ phàng. Trong thực tế, sự đi xuống của đồng chí Đảng s với dân tộc còn là sự phá hủy nền tảng đồng nghiệp.

Chỉ những người xâm, đưa ra một tiêu chí phóng dân tộc là đồng chí Đảng s đã đồng hành cùng dân tộc, đi u đó giúp đồng chí Đảng s có sức mạnh vô địch. Những cùng với chỉ những người xâm,

vì họ cần thuyết chuyên chính vô sản cần a tín đi u Công sản, đồng nghiệp còn tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp vô cùng khốc liệt đánh thẳng vào khối đoàn kết dân tộc, đánh tiêu diệt những tinh hoa của dân tộc!

. Các cách ruộng đất danh nghĩa là đánh đổ tầng lớp bóc lột nông thôn những gì đi ra đã chúng ta rằng đó là cuộc phát động gây hấn thù ngay trong lòng dân tộc. Lý do của chuyên chính vô sản đánh vào giá trị văn hóa, đánh vào đạo lý gia đình, đánh vào văn hóa làng quê, đánh vào tín ngưỡng tâm linh, những nền tảng văn hóa dân tộc.

. Các tổ công đoàn nghiệp vụ bên doanh đã phá sạch sạch vứt chết của nền sản xuất công nghiệp nhân văn hình thành, biến những người chi phí tính toán làm ăn, biến gây động cơ để thành trạng thái, thành người làm thuê bóc lột. Dân tộc Việt Nam thông minh, thao lược đã tạo ra những doanh nhân tài ba Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Sơn Hà, Trần Văn Bô... ngang sức đua tranh với những nhà sản xuất Pháp công nghiệp phát triển để bắt đầu xây dựng một nền công nghiệp nhân phát triển Việt Nam. Các tổ công đoàn nghiệp vụ bên doanh miền Bắc không những phá sạch sạch công nghiệp nhân ban đầu đó mà còn chặn bước, kìm hãm tài năng, trí tuệ nhân dân. Chúng ta động cơ bóc lột làm thuê làm cho nền kinh tế miền Bắc thụt lùi hàng trăm năm. Tiếp tục các tổ công đoàn nghiệp vụ bên doanh miền Nam đã đưa kinh tế của nền sản xuất công nghiệp, đưa dân tộc Việt Nam thông minh, tài giỏi vào nghèo khổ, hèn mọn. Dòng người miền Bắc ra đi kéo dài trong nhiều năm đến sản xuất vứt bỏ những trí tuệ nhân dân khắp thế giới là hình ảnh của sự hèn mọn yếu. Đòi hỏi, trả lại kinh tế thế giới chúng ta là trả lại cung cách làm ăn thông thường, phân biệt của các thế giới, trả lại với bên, tổ doanh mà trước đó đã hai lòng bên cạnh họ, bóc lột sạch sạch họ. Trả lại kinh tế thế giới là sự bóc lột tiên nguyên lý của bên cần a tín đi u Công sản đã cướp đi nhân dân khối sự khổ cùng, cướp đi nhà nước khối sự phẩm.

. Văn Nhân văn Giai phẩm là sự dồn mặt của chính quyền công nông, của nhà nước chuyên chính vô sản với đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Nhân văn Giai phẩm chính là cuộc các cách ruộng đất đòi với trí tuệ đã dồn tất thê thảm những quang sáng rực rỡ nhất của trí tuệ Việt Nam, vùi dập những trí tuệ Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thọ..., vùi dập tàn những tinh hoa sáng nhất của dân tộc.

Sự thất bại dài lâu của chúng ta, luôn phải đi để với những lực lượng xâm lược những dân tộc Việt Nam như bé nhỏ trong thời đại của hôm nay là như tâm hồn Việt Nam đã tạo nên văn hóa Việt Nam đẹp sắc, sâu đậm, bền vững cùng núi sông Việt Nam, là như ý thức dân tộc mạnh mẽ sâu đậm trong mỗi con người Việt Nam. Nền văn hóa dân tộc này, ý thức dân tộc này đã góp phần dân tộc Việt Nam thành một khối vững mạnh, tồn tại qua ngàn năm Bắc thuộc, qua trăm năm thức dân tộc.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhà giàu nông thôn, nhà tư sản thành phố, quan lại triều đình cũ, trí thức Việt Nam ở trong và ngoài nước đều tham gia kháng chiến đánh giặc. Là những người đi đầu, thành đồng, là tinh hoa của dân tộc, họ có sức lôi cuốn, tỏa sáng, có vai trò rất to lớn trong đánh giặc giặc nước, họ càng vô cùng cần thiết trong xây dựng đất nước. Những tín hiệu của giai cấp công nhân lên làm chủ, lấy giai cấp nông dân nghèo là đồng minh, coi các thành phần khác là đối lập, cần đánh đổ, cần tiêu, chuyên chính. Những cuộc đánh đổ (cách ruộng đất), cần tiêu (công thương nghiệp tư bản tư doanh), chuyên chính (Nhân văn Giai phẩm) là những đòn chí tử, liên tiếp đánh vào khối đoàn kết dân tộc.

Chiến thắng năm 1975 không phải là chiến thắng của ý thức hệ Cộng sản mà là chiến thắng của ý chí dân tộc, của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Chiến thắng năm 1975 không phải là chiến thắng của miền Bắc với miền Nam mà là chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam. Đốt dân tộc lên trên, chúng ta sẽ có một thời kỳ vô cùng to lớn để xây dựng đất nước. Các số vốn chết kỹ thuật và lực lượng lao động cao cấp còn ở miền Nam là một vốn quý, một bộ phóng thuôn lấy để nhanh chóng cất mình bay lên cùng những con rồng kinh tế châu Á. Những giành hốt chiến thắng của dân tộc và đồng, những người Cộng sản trở nên kiêu ngạo, tự mãn, lấy càng tin vào tín hiệu Cộng sản! Lấy say sưa để tranh giành cướp! Lấy cần tiêu công thương nghiệp tư bản tư doanh! Lấy huy hoàng khi lực lượng của cải, làm tan hoang những số vốn chết của một nền sản xuất công nghiệp phát triển! Lấy hận thù dân tộc, đẩy hàng vạn người đã tham gia chính quyền cũ vào những cần tiêu, gây chia rẽ, li tán trong lòng dân tộc! Thôi cần đi! Tiềm lực vô cùng quý giá để phát triển đất nước cũng mất đi! Đốt nước biển đẩy đến tận cùng quồn bách. Kính tế kẻ thù! Lòng người li tán! Thôi giói cảm ơn! Năm 1975, kinh tế Việt Nam ngang ngửa với các nước Đông Nam Á thì nay tụt lùi sau vài chục năm!

Nỗi đau li tán còn khoét sâu trong lòng dân tộc lấy ra máu khi lãnh đạo nước ta đến Mỹ để có những đoàn người của công đồng nghiệp Việt Mỹ rôm rốp biếu tình nghĩa đồng. Chết chóc nước Nguyễn Minh Triết phải đi công sau vào Nhà Trùng gặp Tổng thống Mỹ vì công trình của đoàn người biếu tình phong tỏa! Đau quá! Người đồng đồng nhà nước đã đánh thắng Mỹ phải đi công sau Phạm Trùng đồng vào gặp người đồng đồng nhà thua trận! Nỗi đau li tán dân tộc đồng đồng nỗi đau quồn thối! Đốt giai cấp lên trên dân tộc nên đồng nay đất nước đồng đồng đã hơn 30 năm mà vẫn chưa hòa giải, hòa hợp dân tộc!

Nước Đức thống nhất sau Việt Nam 14 năm rồi. 9.11.1989 bức tường Berlin dài 155 kilomet do nhà nước Cộng sản Đông Đức xây dựng dân Đức phá sập đổ. Hai miền Đông – Tây nước Đức ôm chầm lấy nhau. Nước Đức Cộng sản bỏ xóa sổ, bỏ gom về với Tây Đức tư bản. Đốt dân tộc Đức vĩnh hằng lên trên ý thức hệ nhất thế kỷ, không có một trại cần tiêu nào dành cho viên chức chính quyền Đông Đức. Đưa lí Đức thống nhất. Dân tộc Đức cũng thức tỉnh đồng, hòa hợp. Bà Angela Merkel Thủ tướng nước Cộng hòa Liên bang Đức hiện nay vẫn tái trúng cử nhiệm kỳ thứ hai là đoàn viên thanh niên Cộng sản Đông Đức trở về đây.

Nếu đau li tán của dân tộc Việt Nam còn âm , nhưng nếu hôm nay là họ u qu t t y u c a  
kiên trì tín đ u C ng s n đ a giai c p lên trên dân t c, là trách nhi m không th ch i b c a  
đ ng C ng s n.

B. Đ t l i ích c a đ ng lên trên l i ích dân t c

V i chuyên chính vô s n t o ra nh ng cu c đ u t , thanh tr ng th m kh c, v i n n kinh t k  
ho ch duy ý chí bóp ngh t s n xu t và cu c s ng, v i n n văn hóa ngh thu t khuôn phép, x  
c ng, tri t tiêu tìm tòi, sáng t o, sau g n n a th k t n t i, h th ng C ng s n th gi i khuôn  
xã h i con ng i vào khuôn m u ra đ i t th k 19 trái t nhiên, t t y u ph i s p đ . T m t h  
th ng C ng s n th gi i tr i r ng thành m t kh i l n t châu Âu sang châu Á nay ch còn năm  
n c C ng s n nh năm hòn đ o ch i v i và Việt Nam là m t hòn đ o ch i v i và nh bé. Đây  
chính là lúc ph i b ng t nh đ nh n l i đ ng, t b s trì tr , trái t nhiên, đ a đ t n c tr l i  
dòng ch y ti n hóa, cùng nh p b c v i s phát tri n c a loài ng i. Làm vi c này không ph i  
ch vì đ t n c, vì dân t c mà tr c h t vì chính đ ng C ng s n đ đ ng thoát kh i x c ng, tr  
tr c a nh ng tín đ i u đã b th c t cu c s ng bác b , đã b l ch s ch ng minh là sai trái, đ  
đ ng C ng s n v n gi đ c vai trò lãnh đ o b ng lòng tin và s g i g m c a nhân dân, ch  
không ph i b ng đ i u 4 c a Hi n pháp, không ph i b ng b o l c chuyên chính vô s n. Nh ng  
đ ng c p cao đã không làm đ c nh th ! Không có s nh y bén, năng đ ng c a t duy công  
ngh i p đ th ng s c c a t duy nông ngh i p thô s , không có s m n c m và sáng láng c a  
trí tu và tài năng t o ra b c ngo t c n có cho dân t c, v n kiên trì v i nh ng tín đ i u C ng  
s n, nh ng ng i lãnh đ o đ ng c p cao đã bình th n neo đ t n c ta, dân t c ta trên hòn  
đ o ch i v i. Đ t n t i đ c trên hòn đ o ch i v i đó, đ ng đã th c hi n hai đ i u ng c v i  
quy n l i nhân dân và dân t c.

. B o l c chuyên chính vô s n l i đ c s đ ng v i nhân dân

Nhân dân có ti ng nói xây đ ng, đóng góp, nói ti ng nói b c thi t c a cu c s ng, ti ng nói vì l i  
ích chính đáng c a ng i dân nh ng không thu n tai đ ng, không phù h p v i l i ích c a đ ng,  
có h i cho s t n t i c a đ ng thì nhân dân nói ti ng nói đó li n b đ y sang phía k thù “âm  
m u di n bi n hòa bình c a các th l c thù đ ch”, ph i chuyên chính! Đ y nhân dân tr thành  
k thù, hàng lo t v b t b đã di n ra, hàng lo t cu c đ u t đ ng t i tàn nh n, hàng l at phiên  
tòa đã tuyên nh ng b n án kh c ngh i t. Chuyên chính vô s n đã gây ra C i cách ru ng đ t, C i  
t o công th ng ngh i p t b n t doanh, V án Nhân Văn Giai ph m, V án Xét l i ch ng đ ng,  
đã chà đ p lên s ph n bao ng i trung th c, tài gi i, gây n i kinh hoàng cho dân t c, gây thi t  
h i vô cùng to l n cho đ t n c. Nh ng cu c b t b , đ u t đ ng di n ra là cu c c i cách ru ng  
đ t kinh hoàng năm nào v n đ ng âm th m tái di n đ n t n hôm nay! S c m nh t o ra b ng  
lòng tin m i là s c m nh tr ng t n, vô t n. Đó là s c m nh c a l ph i, c a nhân nghĩa, c a

lòng người. “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” (Nguyễn Trãi). Sự nhân nghĩa tỏ ra sự yên dân, tỏ ra sự cảm nhận trách nhiệm. Sự cảm nhận của báo là sự cảm nhận nhất thời, sự cảm nhận ngắn hạn. “Cái còn thì sự còn nguyên / Cái tan thì trách nhiệm cũng tan” (Trần Đăng Khoa) Sự cảm nhận báo là sự cảm nhận xã hội yên hàn là sự bất tận nên cần sự ngưng, là ngưng hẳn cho dân tộc.

. Liên minh thua thiệt với Trung Quốc

Là một đồng nghiệp bé, tôi theo đuổi chính nghĩa quốc tế vô sản, đồng nghiệp Sơn Việt Nam muốn tôi không thể thiêu thành tích quốc tế. Suốt quá trình tôi đi trên con đường này, đồng nghiệp Sơn Việt Nam luôn coi đồng nghiệp Sơn Liên Xô và nhà nước Xô Việt là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc. Đồng nghiệp Sơn Liên Xô giữ gìn. Nhà nước Xô Việt tan rã. Một chỗ dựa vững chắc như trách nhiệm thành bản vững muôn đời, chỉ với giá cả thị trường đang biến chuyển không thuận cho đồng nghiệp Sơn, tôi vào trách nhiệm cùng là nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam, cùng kiên trì con đường Xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc sẽ thay thế Liên Xô, giữ gìn cao ngai nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam, làm chỗ dựa cho các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam, nhưng người lãnh đạo đồng nghiệp Sơn Việt Nam đã quên đi bản chất tham lam, bành trướng của Trung Quốc, quên đi bàn tay những người lãnh đạo Trung Quốc còn đồ lòm máu nhân dân Việt Nam, quên đi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nước ta do Trung Quốc phát động giết hại hàng vạn đồng bào chiến sĩ ta năm 1979, quên đi những cuộc chiến do Trung Quốc gây ra chiếm đất, chiếm biển của ta. Cuộc chiến năm 1974 đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của ta. Cuộc chiến năm 1988 đánh chiếm một phần quần đảo Trường Sa của ta, giết hại gần 70 chiến sĩ ta. Quên đi đồ cướp thân với Trung Quốc, tìm chỗ dựa để đồng nghiệp Sơn Việt Nam, cố lấy lòng lãnh đạo Trung Quốc để giữ gìn sự yên hàn quốc!

Nhìn thấy cuộc chiến tranh chống Mỹ của ta rất có lợi cho Trung Quốc. Cuộc chiến tranh này và làm cho Mỹ sa lầy, yếu đi, để Trung Quốc vượt lên, và làm cho Việt Nam kiệt quệ càng phải phải thu về Trung Quốc, Trung Quốc liên tục tính thiệt hại của cuộc chiến tranh này theo công thức: Đánh Mỹ = Máu người Việt Nam + Vũ khí, trang bị Trung Quốc. Vì nên trở lại Trung Quốc cho Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ rất to lớn, cấp bách. Sự phải hy sinh của Việt Nam với Trung Quốc trong đời sách quốc tế của cuộc chiến tranh cũng rất quan trọng, không thể thiếu. Khi nên trở lại, có một nỗi sợ hãi như lúc đó đâu có nên lập đồng nghiệp dây nóng, đồng nghiệp dây báo một! Thế mà ngày nay, trong môi trường giao hòa hiểu thông thương, trong cuộc sống hòa bình, dân chủ, công khai, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, Trung Quốc và Việt Nam lại phải lập đồng nghiệp dây nóng, đồng nghiệp dây báo một giữa lãnh đạo hai nước. Đầu tháng 6. 2008, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh sang Trung Quốc, đồng nghiệp dây nóng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước được đưa ra. Chỉ một tháng sau, tháng 10. 2008 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sang Trung Quốc chính thức ký kết văn bản thiết lập đồng nghiệp dây này. Tháng 5. 2008, tên đồng nghiệp dây được gọi là đồng nghiệp dây nóng. Đầu tháng 10. 2008 được gọi là đồng nghiệp dây báo một. Với người dân, đó là đồng nghiệp dây vô cùng bất bình thường. Để đồng nghiệp dây bất bình thường đó mà bao nhiêu điếu bất bình thường trong quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đã xảy ra. Nhà nước Trung Quốc cố gắng ngăn chặn tôi và



nhà nước Việt Nam có cam tâm chấp nhận!

Trung Quốc sáp nhập quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam vào phạm huyệ n Tam Sa của họ. Học sinh, sinh viên Hà Nội liệ n mang cộ Tộ quộ c, mang băng chộ Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam tộ p hộ p đông độ o nhộ ng ôn hòa và trộ t tộ trộ c sộ quán Trung Quốc. Ngày 9.1.2008 có mộ tộ Hà Nội, tôi đã độ c chộ ng kiộ n cuộ c tộ p hộ p của lòng yêu nộ c đó. Tôi đã độ c nghe tiộ ng hô Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Đó là tiộ ng nói của lộ ch sộ độ ng nộ c Việt Nam, tiộ ng nói của nhộ ng ngộ i Việt Nam nhộ ng thộ kộ xa xa đã dong buộ m cánh độ i ra nhộ n độ t Hoàng Sa, Trường Sa, tiộ ng nói của Lê Quý Đôn, nhà bác họ c Việt Nam tộ thộ kộ 18 đã vộ chuộ i độ o cát vàng Hoàng Sa, Trường Sa trong bộ n độ Việt Nam, tiộ ng nói của độ i binh Hoàng Sa độ c triộ u đình nhà Nguyộ n phá i ra giộ độ t Hoàng Sa, tiộ ng nói của nhộ ng ngộ i lính Việt Nam đã bộ mình ngoài biộ n Đông trong cuộ c chiộ n độ u bộ o vộ Hoàng Sa, Trường Sa. Đó là tiộ ng nói của ý chí mộ i thộ hộ ngộ i Việt Nam khộ ng độ nh chộ quyộ n, toàn vộ n lãnh thộ vộ i mộ nh độ t đã thộ m độ m máu xộ ng tộ tiên ngộ i Việt, là tiộ ng nói vô cùng cộ n thiộ t trộ c tham vộ ng bành trộ ng của Trung Quốc. Nhộ ng mộ t lộ c lộ ng công an hùng hộ u độ c huy độ ng độ n quyộ t liộ t và nhanh chóng giộ i tán cuộ c tộ p hộ p của lòng yêu nộ c, bộ t đi nhộ ng ngộ i nhộ ng nhiộ t bộ c lộ lòng yêu nộ c. Nhìn sộ c áo xanh, áo vàng công an giặ ng kín che chộ sộ quán Trung Quốc và sát khí độ ng độ ng xua độ i, giộ ng kéo bộ t bộ thanh niên ta, giộ t xé băng chộ Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam, trong lòng tôi nghộ n mộ t nộ i đau xót, tộ i nhộ c!

Ngày 17 tháng 2 năm nay, 2009, tròn 30 năm cuộ c chiộ n tranh biên giộ i phía Bắc cũng là lộ n giộ tròn thộ 30 hàng vộ n độ ng bào chiộ n sĩ ta đã ngã xuộ ng độ bộ o vộ độ t đại biên cộ ng nhộ ng gộ n ngàn cộ quan thông tộ n báo chí cộ nộ c độ c lộ nh không độ c nói mộ t lộ i, không độ c viộ t mộ t chộ nhộ c độ n sộ kiộ n này, không độ c nhộ c độ n sộ hi sinh bi tráng và cao cộ cộ a độ ng bào chiộ n sĩ ta trong cuộ c chiộ n giộ nộ c này! Trong khi đó, mộ t nhà xuộ t bộ n cộ p nhà nộ c của ta lộ i xuộ t bộ n tộ p sách độ ch của Trung Quốc ca ngộ i nhộ ng ngộ i lính Trung Quốc đã sang chinh phộ t Việt Nam! Ôi chao, độ làm độ p lòng nhộ ng ngộ i lãnh độ o Trung Quốc, độ có chộ độ a cho độ ng, chúng ta phộ i vô ò n và nhộ c nhộ phộ bắ ng cộ hộ ng hộ n liộ t sĩ cộ a chúng ta! Độ ng tộ n tộ i bộ ng cách đó, làm sao tôi có thộ độ ng trong độ ng đó độ c!

Báo Du Lộ ch đặ ng bài tri ân chiộ n sĩ quân độ i ta đã chiộ n độ u hi sinh độ bộ o vộ Trường Sa thì báo bộ đình bộ n! Blogger viộ t blog bày tộ sộ bộ t bình trộ c viộ c dân ta đánh cá trên vùng biộ n của ta bộ lính Trung Quốc bộ t giộ , đánh độ p, cộ p bóc, thì Blogger bộ bộ t! Còn báo Độ n tộ độ ng Nghiệp Sĩ Quan Việt Nam sộ t sộ ng tiộ p sóng tuyên truyộ n cho Trung Quốc khộ ng độ nh Hoàng Sa là của Trung Quốc thì báo bình thộ n vô can!

Nhộ ng sộ viộ c đau lòng, tộ i nhộ c này độ n ra hàng ngày nhiộ u lộ m, không sao kộ xiộ t!

Những những người bạn, những người bạn ở Trung Quốc và các vùng biên giới, phân chia các vùng biên, chiếm đoạt, chiếm biên của ta. Trong những ngày 3. 3. 2009 tôi đã đến những với các mặt đất mặt biên. Những hợp đồng kinh tế dài, ưu ái dành cho Trung Quốc. Đó là án bộ xít gây lo ngại bất an cho các dân tộc và môi trường, văn hóa, an ninh quốc phòng và đó là án bộ xít không vì nhu cầu cấp bách của sự phát triển kinh tế đất nước mà chỉ vì năm 2001, và trở thành người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh sang Bắc Kinh ra mặt những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, để bộ xít đất nước xuất hiện trong tuyên bố chung Giang Trạch Dân – Nông Đức Mạnh: “Nhất trí thúc đẩy các doanh nghiệp hợp tác lâu dài trong dự án bộ xít nhôm Đức Nông”. Năm 2006, để bộ xít lợi ích của lợi ích trong thông báo chuyển thăm Việt Nam của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào: “Khuyến khích bàn bạc và thực hiện các dự án liên quan bộ xít Đức Nông”! Đó là dự án bộ xít Tây Nguyên trở thành “chợ trường liên của đất và nhà nước ta” (lời tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng).

Căn nguyên vì sao Trung Quốc cần khai thác bộ xít của Việt Nam và mối nguy hại của việc khai thác bộ xít Tây Nguyên tôi đã nêu trong những ngày 3. 3. 2009. Điềm xuất phát của dự án bộ xít Tây Nguyên là chuyển đi Trung Quốc của người Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyển đi Việt Nam của người Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự nóng thúc giục thực hiện dự án bộ xít Tây Nguyên của phía Trung Quốc, sự phân tích thấu đáo của các nhà khoa học cho thấy thua thiệt về kinh tế, môi trường, văn hóa, an ninh và thực tiễn của dự án bộ xít Tây Nguyên đã cho thấy chợ trường liên này của đất không vì dân tộc Việt Nam! Cũng không vì dân tộc Việt Nam những đoàn người Trung Quốc lũ lượt đến Tây Nguyên, đào bới bộ xít, đến Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa làm công biên, những người Trung Quốc sẽ có kế hoạch rừng sâu núi thẳm với danh nghĩa thăm dò khai thác khoáng sản những thực chất làm gì chúng ta không biết! Càng không vì dân tộc Việt Nam những đoàn ô tô tải sẽ có trên 20 tấn đêm đêm đem đi khoáng sản hiếm, tài nguyên quý của nước ta kìn kìn chuyển sang phòng Bắc!

Vì mối giao hòa với Trung Quốc làm cho đất đai bị bỏ mặc cho sự tàn phá của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đất đai của tiên không được bảo toàn, quyền lợi kinh tế đất nước không được coi trọng, đó là làm người, văn hóa dân tộc không được gìn giữ, các dân quyền công dân, lòng yêu nước của nhân dân không được nhìn nhận thì tôi không thể là đồng nghiệp Đảng Cộng sản như vậy. Tôi xin trở về làm quần chúng, làm dân thường, đau nỗi đau của dân, cùng dân lo toan giải quyết.

**III. ĐẢNG ĐANG THỰC HIỆN NHỮNG ĐIỀU TRÁI VỚI TUYÊN NGÔN CHÍNH MINH**

Trong đời sống chính trị của đất nước ta hiện nay, những có tên sự sự đảng cao nhất là Hồ Chí Minh. Những thánh hóa Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn nói đi theo con

Đảng Hồ Chí Minh đã chọn, rơm rỏ húc tạt tạt đảng do đảng Hồ Chí Minh nhúng trong thóc tẻ đã hoàn toàn làm trái tạt tạt đảng do đảng Hồ Chí Minh. Trong bài viết “Ăn mày dĩ vãng – thóc chột cuốc vùn đảng húc tạt tạt đảng do đảng Hồ Chí Minh”, tôi đã thủng thủng nêu ra sự làm trái đó chính là đả bảo vùn tạt tạt đảng dân tộc rết sâu đả m cầ a Hồ Chí Minh, bảo vùn hình nh bình đả và vô cùng gùn gửi, thân thiết vùn dân cầ a Hồ Chí Minh, nhúng mong đảng tịch táo, đũng cầ m nhìn nhùn, xem xét lầ i. Hai cầ i nguồn sầ cầ nh cầ a đảng là tinh thủng dân tộc và tạt tạt đảng Hồ Chí Minh. Mà cầ t lầ tạt tạt đảng Hồ Chí Minh cũng là dân tộc. Khi i đầ u con đầ đảng cách mầ ng cầ a Hồ Chí Minh là dân tộc và đích đầ n cầ a con đầ đảng y cầ cũng là dân tộc. Nhủ trên tôi đã nêu, đảng đã lầ y giai cầ p đánh tan rầ, li tán, suy yầ u dân tộc. Nay đầ n tạt tạt đảng Hồ Chí Minh, đầ a ra húc tạt p ãn ào nhúng tạt lâu, đảng đã bác bả nhúng tạt tạt đảng cầ bả n cầ a Hồ Chí Minh. Bài “Ăn mày dĩ vãng” tôi viết vùn sầ bác bả đó. Đó là đóng góp cầ a tôi, mầ t đảng viên vùn đảng, là bầ c lầ lòng yêu nầ c, bầ c lầ tạt tạt lòng trung trinh vùn dân tộc, vùn tạt quầ c Việt Nam thân yêu cầ a tôi.

Nhúng trong cuố c hầ p tôi đầ c mầ i tham đầ vùn nầ i dung “Nghe UBKT/ĐU thông báo việc giầ i quyầ t tài liầ u Ăn mày dĩ vãng – thóc chột cuốc vùn đảng húc tạt tạt đảng do đảng Hồ Chí Minh“, ngày 13.11.2009, đảng y nầ i tôi sinh hoầ t đã kầ t luồn bài viết cầ a tôi “đã phầ đầ nh chầ nghĩa Mác – Lê nin, tạt tạt đảng Hồ Chí Minh, đã thầ hiồn rồ đảng chí không còn trung thành vùn i đảng, vùn tạt quầ c Việt Nam xã hầ i chầ nghĩa, đã xuyên tạt, bôi nhủ hình nh lãnh tạt Hồ Chí Minh.” Đó là kầ t luồn áp đầ t, khiên cầ ng, thiầ u thiồn chí vùn tôi và né tránh, không đầ đũng khí nhìn vào sầ thầ t.

**IV. LẦ I KẦ T**

Tầ t cầ nhúng đầ u tôi trình bày ã trên bầ c lầ sầ thầ t vùn ng cầ a tôi vùn đảng Cầ ng sầ n Việt Nam hiồn nay. Vì thầ tôi xin tạt bả đảng tịch đảng viên Đảng Cộng sản. Cuố c sầ ng luôn vùn đảng và phát triồn. Tạt tạt đảng con nguồ i cũng luôn vùn đảng và phát triồn. Không còn vùn đảng và phát triồn đầ c sầ bầ cuố c sầ ng đào thầ i. Tình cầ m cầ a tuầ i trầ đầ a tôi đầ n vùn đảng Cầ ng sầ n. Hiồ u biầ t cầ a nhùn thầ c và thầ c tạt cuố c đầ i đầ a tôi đầ n quyầ t đầ nh tạt bầ sầ lầ a chầ n cầ m tính cầ a tuầ i trầ. Tôi đã tầ nguyồn vào đảng, nay tôi tầ rút ra khầ i đảng cũng là việc rết bình thầ ng, lành mầ nh đầ i vùn đảng cũng nhủ vùn riêng tôi. Đảng y cầ n nhìn nhùn sầ việc ã góc nhìn cầ a sầ vùn đảng, là sầ bình thầ ng, sinh đầ ng cầ a cuố c sầ ng, không nghiêm trầ ng hóa sầ việc đầ đầ n đầ n qui kầ t, truy bầ c tạt tạt đảng.

Tôi cầ m ã n.

Ngày 20 tháng 11 năm 2009

T&#225;c Gi&#7843;: Phạm Đình Trạng

Th&#7913; S&#225;u, 27 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2009 08:48

---

Ng&#225;i vi&#228;t

PH&#201;M ĐÌNH TR&#201;NG

Nhà văn

(Nguyên gốc của Tuyên bố lý khai này đã được đăng trên website bauXite Việt Nam)